



การประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ ๓
เครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้
(South Rajabhat Academic Resources and Information Technology Network : SRARITNET)
ระหว่างวันที่ ๑๗- ๑๘กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
ณ ห้อง VDO conference ชั้น ๒ อาคารที่ปึงกรรัศมีโชติ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ความเป็นมา

เครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ (South Rajabhat Academic Resources and Information Technology Network : SRARITNET) เป็นเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ การดำเนินงานของเครือข่ายที่ผ่านมา ได้มุ่งประสานความร่วมมือระหว่างกันในการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ การพัฒนาการปฏิบัติ การพัฒนาศักยภาพบุคลากร พร้อมทั้งมีการจัดประชุมและจัดกิจกรรมร่วมกันโดยเปลี่ยนเป็นผู้ร่วมจัด เพื่อให้สมาชิกเครือข่ายได้ติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงาน เป็นเวทีในการเสริมสร้างความรู้ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน และการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้

ทั้งนี้ที่ผ่านมาเครือข่าย SRARITNET ได้มีการจัดประชุมเครือข่ายอย่างไม่เป็นทางการมาแล้ว ๒ ครั้ง โดยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาเป็นเจ้าภาพ และมีการประชุมอย่างเป็นทางการมาแล้ว ๒ ครั้ง โดยครั้งที่ ๑ จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๖ โดยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชและครั้งที่ ๒ จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๒๕ - ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๖ โดยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และในการประชุมครั้งที่ ๓ ในครั้งนี้ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมระหว่างวันที่ ๑๗- ๑๘กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ ห้อง VDO conference ชั้น ๒ อาคารที่ปึงกรรัศมีโชติ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการบริการของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
๒. เพื่อสร้างความร่วมมือ หาแนวทางในการบริหารจัดการพัฒนาการปฏิบัติงาน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน และเป็นเวทีในการเสริมสร้างความรู้ การถ่ายทอดองค์ความรู้ของบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้

ผู้รับผิดชอบ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ผู้เข้าร่วมประชุม

ผู้บริหารและบุคลากรของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขต
ภูมิศาสตร์ภูมิภาคใต้ ๕ แห่ง ได้แก่

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา	จำนวน ๑๐ คน
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา	จำนวน ๑๐ คน
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต	จำนวน ๑๐ คน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช	จำนวน ๑๐ คน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี	จำนวน ๒๐ คน

สถานที่ประชุม

ห้อง VDO conference ชั้น ๒ อาคารที่ปังกรรค์มีโชติ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศและ
ร้านอาหารพระราม

ระยะเวลาในการประชุม

จำนวน ๒ วัน ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ กรกฎาคมถึงวันศุกร์ที่ ๑๘กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

งบประมาณ

๑. งบประมาณจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีจำนวน
๕๖,๕๐๐ บาท

๒. เงินลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงานจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏใน
เครือข่าย ๔ สถาบัน คนละ ๕๐๐ บาท จำนวน ๔๐ คน เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท หักให้มหาวิทยาลัย ๒๐% เป็นเงิน
๔,๐๐๐ คงเหลือใช้ในโครงการ ๑๖,๐๐๐ บาท เป็นค่าอาหาร จำนวน ๓ มื้อ ค่าอาหารว่างจำนวน ๔ มื้อ

หมายเหตุ สามารถโอนเงินภายในวันอังคารที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ มาที่ธนาคารทหารไทย สาขามหาวิทยาลัยราช
ภัฏสุราษฎร์ธานี ชื่อบัญชี สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยนางนันทนา เดชเกิด หรือนางคันสนีย์ ชู
เชื้อ หมายเลขบัญชี ๕๑๘-๒-๑๖๐๓๑-๖ และส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่ คุณเอื้อมพร แยมเนตร โทรศัพท์/แฟกซ์
๐๗๗-๒๖๖๐๐๔

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑. บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภูมิศาสตร์ภูมิภาคใต้
ได้รับความรู้ด้านการบริการเพื่อการสร้างความประทับใจแก่ผู้ใช้บริการ

๒. บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภูมิศาสตร์ภูมิภาคใต้
ภาคใต้ได้พัฒนาการปฏิบัติงาน เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน และสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ได้

หมายเหตุ ขอให้หน่วยงานเตรียมนำเสนอโครงการ/กิจกรรมที่ประสบความสำเร็จของสำนักฯ อย่างน้อย
มหาวิทยาลัยละ ๒ โครงการ